

สำเนา

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเมืองพล

ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๔

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองพล

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุวัฒน์ อังสนันท์	นายกเทศมนตรี	สุวัฒน์ อังสนันท์	
๒	นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร	รองนายกเทศมนตรี	กิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร	
๓	นายพิชัยยุทธ หวานพิบูลย์	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	พิชัยยุทธ หวานพิบูลย์	
๔	นายสมชัย ศรีกันต์	เลขานุการนายกเทศมนตรี	สมชัย ศรีกันต์	
๕	นายสมพล ตั้งพัฒนากุล	เลขานุการนายกเทศมนตรี	สมพล ตั้งพัฒนากุล	
๖	นางจุไรรัชต์ ศรีอมร	ปลัดเทศบาล	จุไรรัชต์ ศรีอมร	
๗	นายอุทิศ แก้วขาว	รองปลัดเทศบาล	อุทิศ แก้วขาว	
๘	นายถนอม สร้อยแก้ว	รองปลัดเทศบาล	ถนอม สร้อยแก้ว	
๙	นายสนามชัย ถ้ำกลาง	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	สนามชัย ถ้ำกลาง	
๑๐	นายปรีชา มาชะเข็นต์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	ปรีชา มาชะเข็นต์	
๑๑	นายยุทธนา พาพलगาม	ผอ.ร.ร.เทศบาลพลประชาชนกุล	ยุทธนา พาพलगาม	
๑๒	นายวิชัย พานนนท์	ผอ.ร.ร.เทศบาลศรีเมืองฯ	วิชัย พานนนท์	
๑๓	นางงามพักต์ เจริญไวย์	ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองแวงฯ	นางงามพักต์ เจริญไวย์	
๑๔	นางอำไพ ชูตระกูล	ร.ร.ท.ผอ.กองคลัง	อำไพ ชูตระกูล	
๑๕	นายวสันต์ บุญหล้า	ร.ร.ท.ผอ.กองสาธารณสุขฯ	วสันต์ บุญหล้า	
๑๖	นายภาณุวัฒน์ ประจตุพะเน	ร.ร.ท.ผอ.กองช่าง	ภาณุวัฒน์ ประจตุพะเน	
๑๗	นายประสาน อเนกเวียง	หน.ฝ่ายการโยธา	ประสาน อเนกเวียง	
๑๘	นางสาวจันทิรา ศิลาวรรณ	หน.ฝ่ายปกครอง	จันทิรา ศิลาวรรณ	
๑๙	น.ส.สุรรัตน์ ฉัตรวงศ์วิริยะ	ศึกษานิเทศก์	สุรรัตน์ ฉัตรวงศ์วิริยะ	
๒๐	นายสุวิท ตีมิตร	หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา	สุวิท ตีมิตร	
๒๑	นายยรรยงค์ ไทยทอง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	ยรรยงค์ ไทยทอง	
๒๒	นางกัลยา ภูมิมา	เจ้าพนักงานธุรการ	กัลยา ภูมิมา	
๒๓	นายประเดิม นุชเนื้อ	สันทนาการ	ประเดิม นุชเนื้อ	
๒๔	นายชูศักดิ์ ภูแฉวนา	ร.ก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ชูศักดิ์ ภูแฉวนา	
๒๕	จ.อ.กิต้า มาตย์วังแสง	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	กิต้า มาตย์วังแสง	
๒๖	นางเจิมจิต เพชรทอง	เจ้าพนักงานธุรการ	เจิมจิต เพชรทอง	
๒๗	น.ส.อุทัยวรรณ ปัญญาวัฒนานนท์	หน.พัฒนาชุมชน	อุทัยวรรณ ปัญญาวัฒนานนท์	
๒๘	น.ส.พิมานมาศ ยวนทะเล	ตรวจสอภายใน	พิมานมาศ ยวนทะเล	
๒๙	จ.อ.ณรงค์ชัย สละ	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	ณรงค์ชัย สละ	
๓๐	น.ส.วราภรณ์ เพ็ชรหมื่นไวย์	น.ว.ช.ประชาสัมพันธ์	วราภรณ์ เพ็ชรหมื่นไวย์	
๓๑	พ.จ.อ.สายชั้น พันธุ์ดงยาง	จ.พ.ง.สาธารณสุขชุมชน	สายชั้น พันธุ์ดงยาง	
๓๒	นายนพดล เนียมสา	สันทนาการ	นพดล เนียมสา	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๓๓	นางรัตนา สิงห์วงศ์	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	รัตนา สิงห์วงศ์	
๓๔	น.ส.จิรานิตย์ อรรถนิตย์	จนท.วิเคราะห์ฯ	จิรานิตย์ อรรถนิตย์	
๓๕	น.ส.รัศมี สำราญ	นิติกร	รัศมี สำราญ	
๓๖	น.ส.วิจิตราภรณ์ โพธิ์ชัย	นิติกร	วิจิตราภรณ์ โพธิ์ชัย	
๓๗	นางสาวลักขณ์ สิริลักษณ์ภรณ์	บุคลากร	สาวลักขณ์ สิริลักษณ์ภรณ์	
๓๘	จ.อ.เสฏฐวุฒิ คำแก้ว	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน	เสฏฐวุฒิ คำแก้ว	
๓๙	นายจิระศักดิ์ จำปามูล	นายช่างโยธา	จิระศักดิ์ จำปามูล	
๔๐	น.ส.ฤทัยชนก พัฒมะณี	นายช่างโยธา	ฤทัยชนก พัฒมะณี	
๔๑	นายชูศักดิ์ พลหล้า	ช่างไฟฟ้า	ชูศักดิ์ พลหล้า	
๔๒	นายพงศกร รักไทย	เจ้าพนักงานธุรการ	พงศกร รักไทย	

**ผู้ไม่มาประชุม**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายคณิต เจตนวิทยาชาญ	รองนายกเทศมนตรี	คณิต เจตนวิทยาชาญ	ติดภารกิจ
๒	นางชมัยพร อังสนันท์	รองนายกเทศมนตรี	ชมัยพร อังสนันท์	ติดภารกิจ
๓	น.ส.สลิดา แก้วรักษา	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	สลิดา แก้วรักษา	ลาพักผ่อน
๔	นายสุวัฒน์ ยวนสูงเนิน	รท.ทน.งานป้องกันฯ	สุวัฒน์ ยวนสูงเนิน	ลาพักผ่อน
๕	น.ส.บุศรา เลิศอุทัย	เจ้าพนักงานทะเบียน	บุศรา เลิศอุทัย	ติดภารกิจ
๖	นางรินดา ต่อवास	เจ้าพนักงานธุรการ	รินดา ต่อवास	ติดภารกิจ
๗	นางจินดา โปสाराช	นวช.การเงินฯ	จินดา โปสाराช	ติดภารกิจ
๘	นายพิสิฐ วัลสงค์	จพง.พัสดุฯ	พิสิฐ วัลสงค์	ติดภารกิจ

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ**

- นายสุวัฒน์ อังสนันท์ นายกเทศมนตรี ประธานการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ มีการประชุมสภาเทศบาลฯ วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประชุมไปเรียบร้อยแล้ว และจะได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ลงนามต่อไป
- วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ได้มีคณะตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้มาประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลฯ เนื่องจากได้ผ่านเกณฑ์ระดับจังหวัดแล้ว ก็มีระดับเขตเข้ามาประเมินมี ๒ ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองพล และที่เทศบาลตำบลนาแห้ว ที่จะผ่านการพิจารณาในรอบนี้ ให้ท่านรองนายกฯ กิตติโชติ ได้แจ้งผลการประเมินว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด

๓/ นายกิตติโชติ.....

- นายกิตติโชติ เจริญเวชวุฒิไกร รองนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ทางศูนย์ควบคุมโรคติดต่อที่ ๖ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค หมายความว่า ต้องเป็นศูนย์เด็กเล็กที่มีการควบคุมป้องกันโรคและให้เด็กเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ จากผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ อาจติดหนึ่งในสามระดับเขตถ้าได้ที่ ๒ หรือที่ ๓ จะได้ออกบุงเพื่อนำเสนอเรื่องดังกล่าวที่เมืองทองธานี ถ้าที่ ๑ จะได้นำเสนอบุงเวทีและให้ผู้ที่ร่วมงานรับทราบถึงแนวคิด ทิศทางที่ได้ทำมา อย่างไรก็ตามรอผลจากมติที่ประชุมวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ จะได้รับแจ้งผลอีกครั้ง ถ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ได้ที่ ๑ ก็จะต้องเพิ่มเรื่องหมวกกันน็อคและศูนย์เด็กเล็กปลอดบุหรี่ และทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครู ได้เตรียมนวัตกรรมเรื่องหมวกกันน็อคแล้ว จะเอาสติ๊กเกอร์ติดที่หมวกเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ติดที่หมวกของเด็ก และติดที่หมวกผู้ปกครองของเด็ก ต้องรอผลในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ อีกครั้ง
- นายกเทศมนตรี แจ้งต่อที่ประชุมว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ ก็มีหวังแต่การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก ผู้ปกครอง ผู้มาร่วมน้อม ในอนาคตก็มองว่าอยากให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม ที่สำคัญฝากทางกองสาธารณสุขว่าจะขอขบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพส่วนหนึ่ง เพื่อให้ อสม. ได้ลงไปช่วยในเรื่องอื่นๆ เพิ่ม

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔

- นายอุทิศ แก้วขาว รองปลัดเทศบาล แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ลำดับที่ ๑๙ ให้แก้ไขด้วยจากนายชาญชัย สีนอำนายผล เป็นนายธนันท์ สีนอำนายผล

มติที่ประชุม

- รับรอง -

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ติดตามเรื่องที่ได้รับมอบหมายเมื่อคราวประชุมครั้งที่แล้ว

๑. เรื่อง โครงการ ๙๙๙ วัน ขอนแก่นรักษ์โลก รักในหลวง
- กองช่าง แจ้งต่อที่ประชุมว่า เป็นวิดิทัศน์ที่จะนำเสนอการประชุมจังหวัดขอนแก่น เป็นโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว เป็นโครงการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แต่โครงการ ๙๙๙ วัน ขอนแก่นรักษ์โลก รักในหลวง เป็นโครงการของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นตัวที่สอดคล้องกัน ในส่วนของโครงการ ๙๙๙ ขอนแก่นรักษ์โลก รักในหลวง ได้เตรียมการส่งหนังสือเชิญทุกภาคส่วนมาร่วมกิจกรรมในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ และได้ติดต่อศูนย์กล้าไม้ ๒ แห่งเพื่อที่จะดำเนินการตามตัวชีวิตที่จะปลูกต้นไม้ ๙๙๙ ต้น แต่ศูนย์กล้าไม้ทั้ง ๒ แห่งแจ้งมาว่าต้นไม้หมด จึงนำเสนอว่าจะปลูกต้นไม้ให้ครบทั้ง ๙๙๙ ต้น ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ จะปลูกก่อน ๑๙๙ ต้น เพราะมีที่เรือนเพาะชำ ส่วนกิจกรรมที่กองสาธารณสุข แจ้ง (Big cleaning Day) จะได้คุยรายละเอียดอีกครั้ง เพราะถ้าเริ่มทั้ง ๑๔ ชุมชนทำในวันเดียวอาจควบคุมไม่ไหวจึงจะเลือกเป็นพื้นที่และจะได้นำเสนออีกครั้ง การรายงานจังหวัดวันที่ดำเนินการหลังจากวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ ผ่านไป ๓ วัน จึงจะเรียนให้จังหวัดทราบอีกครั้ง

๔/ นายกเทศมนตรี.....

- นายกรัฐมนตรี ถามกองช่างว่าจังหวัดให้นำเสนอในที่ประชุมหัวหน้าส่วนในวันี่เท่าไร
- กองช่าง แจ้งต่อที่ประชุมว่า วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ นี้
- นายสมชัย ศรีกันต์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การเสนอผลงานการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ส่วนราชการอื่นๆ นำเสนอประจำเดือน เป็นลักษณะงานที่ปรับปรุงแล้ว ไม่ใช่โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ ส่วนใดที่ปรับปรุงได้สวยงาม ดีที่สุดจึงนำเสนอ
- กองช่าง แจ้งต่อที่ประชุมว่า วัตถุประสงค์ที่นำเสนอเป็นโครงการที่จัดทำแล้ว คือวันที่ปลูกต้นไม้ที่ผ่านมา แต่กองช่างได้นำเสนอข้อมุ้มเฉลิมพระเกียรติเข้าไป ในส่วนที่เทศบาลฯ จะดำเนินการ
- นายกรัฐมนตรี แจ้งต่อที่ประชุม ให้นายภาณุวัฒน์ นำวิดิทัศน์ที่จัดทำไว้ไปนำเสนอที่ประชุมจังหวัดขอนแก่นในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ด้วย พร้อมท่านเลขานุการฯ ได้เข้าประชุมหัวหน้าส่วนด้วย
- นายกรัฐมนตรี ฝากเรื่องการดำเนินงานของวันที่ ๙ เดือน ๙ ด้วย เพื่อที่จะนำเข้าที่ประชุมในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ด้วย มอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มานำเสนอต่อที่ประชุมในวันดังกล่าวด้วย และกิจกรรมพอสังเขปมีอะไรบ้าง
- กองช่าง แจ้งต่อที่ประชุมว่า กิจกรรมวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ มี ๗ กิจกรรม ดังนี้ ๑. กิจกรรมการปลูกต้นไม้การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ได้กำหนดจุดปลูกต้นไม้จำนวน ๙๙๙ ต้น จะปลูกที่สวนผาแดง หรือแจกซุมชนให้นำไปปลูกที่บ้าน ๒. กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ค้นเรื่องของสาธารณสุข จะเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำ มีการเติม EM และมีภาพถ่ายประกอบการรายงาน ๓. กิจกรรมการจัดการการใช้ประโยชน์จากขยะน้ำเสีย และจากมลภาวะอื่นๆ เป็นการทำปุ๋ยชีวภาพ EM เป็นการจัดการใช้ประโยชน์จากเศษขยะกำหนดการทำวันดังกล่าว ๔. กิจกรรมการประหยัดพลังงาน ปิดน้ำ ปิดไฟฟ้า กดชัปซีรยนต์เป็นเวลา ๑ ชั่วโมง เรื่องนี้ท้องถิ่นจังหวัดต้องการให้ทำทุกที่กำหนดตัวชี้วัด เป้าหมายว่า ไฟฟ้าที่ปิดทั้งหมดมีเท่าไร เครื่องปรับอากาศมีจำนวนเท่าไร จากการสำรวจ หลอดไฟสำนักงานทั้ง ๒ หลัง มีจำนวน ๕๐๐ หลอด เครื่องปรับอากาศจำนวน ๕๐ เครื่อง และจะทำการปิดถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ๕. กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ ความสะอาด ความสวยงามความร่มรื่น กองช่างจะออกปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะทั้ง ๔ สวน และมีการทำ (Big cleaning Day) ร่วมกับสาธารณสุข และสำนักปลัดฯ กองคลังทำ ความสะอาดในสำนักงานด้วย ๖. กิจกรรมการรณรงค์ การลดสภาพโลกร้อนอื่นๆ ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดให้โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดให้โรงเรียนจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ พร้อมถ่ายภาพส่งด้วย ๗. กิจกรรมการทำความดีอื่นๆ กองวิชาการและแผนงาน มีการนั่งสมาธิ กองสวัสดิการสังคม นำสภาเด็กและเยาวชนเข้าวัดฟังธรรม รายละเอียดทั้งหมดเมื่อเริ่มดำเนินการจนเสร็จโทรแจ้งจังหวัดขอนแก่นให้ทราบส่วนภาพถ่ายจะมีกำหนดให้นำส่งภายใน ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ และทำเป็นหนังสือเพื่อจังหวัดขอนแก่น จะได้แจ้งรายงานไปที่กรมฯ อีกครั้ง
- นายกรัฐมนตรี แจ้งต่อที่ประชุมว่า กอง/ฝ่ายใดที่เกี่ยวข้องในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ให้ลองนำกิจกรรมดังกล่าวมานำเสนอบรรยายให้ที่ประชุม

ได้รับทราบอีกครั้ง กองการศึกษาฯ รับเรื่องการทำความดี กองสวัสดิการสังคม  
รับเรื่องทำหนังสือถึงชุมชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม และให้สำนักปลัดฯ รวบรวม  
เรื่องที่ได้มอบหมายของทุกกอง/ฝ่าย ให้นำเข้าที่ประชุมอีกครั้งเพื่อจะได้  
ติดตามดูแลของที่ที่ทำได้ด้วย

## ๒. เรื่อง ติดตามการทำงานกอง/ฝ่าย

- นายจิระศักดิ์ จำปามูล นายช่างโยธา แจ้งต่อที่ประชุมว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา  
งานส่วนใหญ่จะเป็นงานทางเดินเท้า มีทางเดินทั้งงานแต่งงานร้านวัดมณฑล  
ทางเดินงานภรรยาตาบอดารวจวีระศักดิ์ ทางเดินงานขึ้นบ้านใหม่นางละม้าย  
ทางเดินงานศพแม่ยายนายประเสริฐ ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วและได้ลงหินคลุก  
ซอยหนองแวง ๒ บ้านนายกำจัด กระจงม ลงหินคลุก ๒ รถ และซ่อมแซมถนน  
บริเวณสี่แยกธนาคารทหารไทย หลังร้านอาหารเด็กกอด รวมถึงถนนเมืองพล  
บางส่วนปัญหาในการทำงานคือ วัสดุงานก่อสร้างขาดมีเพียงหินคลุกอย่างเดียว  
เพราะถนนบางเส้นที่ลงหินคลุกแล้ว ฝนได้ตกใส่และรถวิ่งผ่าน เพราะยาง  
หมด ไม่มีงบประมาณ ส่วนงานประจำสัปดาห์วันที่ ๒๓ - ๒๘ สิงหาคม  
๒๕๕๔ วันจันทร์เก็บของศาลจังหวัดพล เก็บของงานขึ้นบ้านใหม่ซอย  
ทุ่งรวงทอง ๔ เก็บของร้านวัดมณฑล พรุ่งนี้เรือเวทิจานวันแม่ และจัดเตรียม  
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา กองการศึกษา และ  
แบ่งงานให้ลูกน้องบางส่วนซ่อมแซมเวที เพื่อขึ้นฉางงานกิจกรรมวันที่  
๙ เดือน ๙ และงานวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ และงานฟุตบอลโตศัพท์  
งานฟุตบอลตำรวจ งานสาธารณสุขปโคโดยตรงคือซ่อมแซมผิวจราจรถนน  
พานิชย์เจริญช่วงสี่แยกธนาคารทหารไทย และอื่นๆ
- น.ส.อุทัยชนก พัฒมะณี นายช่างโยธา แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการ  
ตัดหญ้าที่สวนสาธารณะสระจันทร์ วันที่ ๒๒ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ จาก  
วันจันทร์ - วันศุกร์ ทำการตัดหญ้าบึงละเลิงหวาย และซ่อมแซมไม้ค้ำยัน  
ต้นไม้ที่ชำรุดทั้งหมด เรือนเพาะชำได้ทำดินหมักเพื่อเพาะชำและปลูกต้นไม้  
ตามสวนสาธารณะต่างๆ ขยายพันธ์ต้นไม้เพื่อประดับตามงานประเพณีต่างๆ  
และเพื่อปลูกต้นไม้เสริมตามสวนสาธารณะ เตรียมดินปักชำต้นนออันไว้จำนวน  
๒๐๐ ต้น ต้นหัวใจสีม่วง ๑๐๐ ต้น สวนสาธารณะสระจันทร์และสระแกได้  
ดำเนินการทาสีเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นเด็ก
- นายเทศมนตรี ผากให้ประสานกับอัยการ เรื่องปลูกต้นไม้รอบบริเวณ  
สำนักอัยการตามที่ทางอัยการได้ขอมา
- นายชูศักดิ์ พลหล้า ช่างไฟฟ้า แจ้งต่อที่ประชุมว่า งานในอาทิตย์ที่ผ่านมา  
มีปัญหาเสาไฟฟ้าชำรุดหน้าบ้านนายนิพนธ์ ดาโสม อยู่ในระหว่างดำเนินการ  
ร่วมกับองค์การโทรศัพท์และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาทิตย์ที่ ๒๒ - ๒๖  
สิงหาคม ๒๕๕๔ ตรวจสอบไฟสาธารณะ บ.ข.ส. บริเวณสถานีขนส่ง ร่วมงาน  
กับกองสาธารณสุขฯ วันที่ ๒๓,๒๕,๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ตรวจสอบไฟทางเข้า  
บึงละเลิงหวายพร้อมติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล ๑ - ๔ และซ่อม  
ไฟหอนาฬิกาบางส่วน

- นายกเทศมนตรี แจ้งต่อที่ประชุม วันประชุมสภาเทศบาลมีสมาชิกฯ ขอความอนุเคราะห์เรื่องของไฟฟ้าที่สามแยกวัดใจร้านมารวยการยางและที่คลองหลอดไฟแสงจันทร์หลังร้านภิญโญและสี่แยกสนามเทนนิสข้างเทศบาลฯ ช่วยดูให้ด้วยและเรื่องกองช่างได้ของบวัสดุไฟฟ้า วันนี้จะได้ดำเนินการแก้ไขค่าใช้จ่ายประกอบงบประมาณเพื่อที่จะได้ใช้เป็นบางส่วนและซื้อขดเคเบิ้ลเป็นบางส่วนต่อไป และจะได้แจ้งรายละเอียดให้ทราบกอง/ฝ่ายได้งบประมาณเท่าได้อีกครั้ง
- พ.จ.อ.สายชั้น พันธุ์ดงยาง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งานแยกเป็น ๙ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ งานที่มอบหมายทุกวันให้ปฏิบัติทุกวันมี งานกวาดถนน งานตลาดสด งานเก็บขนขยะ เก็บกวาดกิ่งไม้ งานทำปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืชชีวภาพ และ ผึ่งกลบขยะ กลุ่มที่ ๒ งานมอบหมายรายวัน เป็นการตัดหญ้าเฉพาะกิจ รถตัดหญ้าชุดหลัง กลุ่มที่ ๓ เป็นงานรวม และแจ้งงานในวันนี้ ได้ไปตัดหญ้าบริเวณถนนทางโค้งซอย ห้างโลตัส ชุมชนเมืองใหม่ และตัดหญ้าบริเวณหลังร้านจึงบริการ ซอยสนามม้าและซอยหลังโรงเรียนมหาไถ่ ชุดเฉพาะกิจวันนี้ได้ทำการชุดสักร่องระบายน้ำที่อุดตันบ้านนายธีรวัฒน์ สมาชิกสภาฯ ตัดต้นทุกวางที่ซอยร้านกิตติยานยนต์ และชุดลอกท่อระบายน้ำที่ บ.ข.ส. หน้าบริษัท ๔๐๗ ทวีร์ ส่วนของตลาดสดให้กำชับคนกวาดขยะให้สัมพันธ์กับรถที่จะมารับขนที่ซอยพลรัตน์ ๒ และตลาดสดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วร้านนางหมวย ขายไก่สดได้ตัดป้ายของกองสาธารณสุขออก และได้ติดตั้งคืนเรียบร้อยแล้ว ส่วนปัญหาอุปสรรคสัปดาห์ที่แล้วฝนตกทำให้ทำงานลำบากแต่นำคนงานออกไปที่ชุมชนหนองแขวง ๑ - ๔ เพื่อตัดต้นไม้และจะได้ดำเนินการในส่วนที่เหลือต่อไป ปัญหาอีกอย่างคือเครื่องจักรชำรุดมากทั้งแบตเตอรี่เครื่องสูบน้ำและเครื่องตัดหญ้าที่มีทั้งหมด ๔ เครื่องชำรุด ๒ เครื่อง ใช้งานได้ ๒ เครื่อง
- นายกเทศมนตรี แจ้งต่อที่ประชุม ให้กองสาธารณสุข เข้มงวดในการล้างตลาดสดพื้นที่เป็นมันให้ล้างออกให้สะอาดด้วย และเรื่องการพ่นหมอกควันยุ่งสายได้ดำเนินการอย่างไรแล้ว
- กองสาธารณสุข ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การพ่นหมอกควันในรอบเดือนนี้ได้ทำการออกพ่นหมอกควันทั้ง ๑๔ ชุมชนเรียบร้อยแล้ว และให้คนงานที่พ่นหมอกควันได้พักยาเวลา ๑ เดือน และจะทำการพ่นหมอกควันต่อไป
- นายกเทศมนตรี สอบถาม เรื่องของการทำปุ๋ยชีวภาพ EM ว่าได้ดำเนินการทำอยู่หรือไม่ และให้เตรียมพร้อมเมื่อหมดฤดูฝนจะได้นำไปเทที่ร่องน้ำเพื่อกำจัดกลิ่นเหม็นของตลาดต่อไป
- กองสาธารณสุข แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม งานรวมสัปดาห์นี้ ชุมชนหนองแขวงให้ยกมาทำวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ชุมชนตลาดเก่า วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ชุมชนทุ่งรวงทองวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔
- จ.อ.กิต้า มาตย์วังแสง เจ้าพนักงานป้องกันฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สัปดาห์ที่แล้วออกตรวจสอบท่อธารประปา จากการตรวจสอบพบว่าพวกวัชพืช ดิน มาอุดจุดที่เปิดปากท่อ และได้ชุดทำการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว เหลือบางจุดที่ไม่สามารถเปิดท่อธารได้ เนื่องจากชาวบ้านได้นำปูนมาเทปิดไว้และจะได้ประสานงานกับ

การประสานส่วนภูมิภาคว่าจะปรับปรุงแก้ไขได้อย่างไร อาทิตยที่ผ่านมาตรวจ  
ออกหน่วยงานศพรรยาตบหวิศกดี พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก  
จัดระเบียบประชาชนในการรับของที่สุสานเงินงานเทกระจาด สัปดาห์นี้มีแผน  
ในการปฏิบัติ ดังนี้ มีการตรวจสอบท่อธารประปาในเขตที่ ๒ ประกอบด้วย  
ชุมชนพลประชาพัฒนาชุมชนพลประชานุกูล ชุมชนทุ่งรวงทอง ชุมชนหนองแวง  
๑ -๔ สัปดาห์นี้มีการฝึกซ้อมการถ่ายทอน้ำจากท่อธารประปาเข้ารถดับเพลิง  
ฝึกการระงับเหตุกักขังตัมซึ่งเกิดเหตุบ่อยให้เจ้าหน้าที่เกิดความคุ้นเคย และ  
งานจัดการจราจรตลาดนัดวันที่ ๒๔ และตลาดนัดครองถมวันพุธ และติดตาม  
เรื่องให้ความช่วยเหลือบริษัท ๔๐๗ ทัวร์ ซึ่งประสบอัคคีภัยเดือนที่ผ่านมา  
ร่วมกับกองช่างในการประมาณการค่าเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

- นายกเทศมนตรี สอบถามว่าขณะนี้ทีมกู้ภัยเทศบาลมีทั้งหมดกี่คน
- จ.อ.กิต้า มาตย์วังแสง เจ้าพนักงานป้องกันฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มี  
ทีมกู้ภัยเทศบาลเหลือ ๘ คน ลาออก ๑ คน เสียชีวิต ๑ คน แต่จากการร่วม  
ประชุมที่จังหวัดขอนแก่น ทีมกู้ภัยต้องมีอย่างน้อย ๑๐ คน รวมทั้งหน้าชุด  
แต่ปัจจุบันเทศบาลฯ มีทั้งหมด ๙ คน ยังขาดอีก ๑ คน
- นายกเทศมนตรี แจ้งต่อที่ประชุมว่า ให้จัดหาคนให้ครบ เพื่อที่จะได้เข้าร่วม  
อบรมอีกครั้ง
- กองการศึกษา แจ้งต่อที่ประชุมว่า วันนี้ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ จะมีการประชุม  
หารือ ร่วมกับครูพลศึกษา ที่ฝึกซ้อมนักกีฬา และวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔  
จะอบรมยาเสพติดในโรงเรียน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาล ชั้น ๓ นี้
- นายกเทศมนตรี แจ้งต่อที่ประชุมว่า กีฬาหลังเลิกเรียน ให้แจ้งท่านสมาชิกสภา  
ทราบด้วย เพราะมีหลายท่านอยากลงไปช่วยทางโรงเรียนได้เตรียมทีมเด็กที่จะไป  
แข่งขันอย่างไรบ้าง
- น.ส.สุริรัตน์ ฉัตรวงศ์วิริยะ ศึกษาพิเศษฯ แจ้งที่ประชุมว่า พุธนี้ ๒๓  
สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. จะมีการคัดเลือกครูดีเด่น ครูรับทุนการศึกษา  
ซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานส่งเสริม ศสค. มีนายกเทศมนตรี เป็นประธานและมี  
คณะกรรมการ ๑๕ คน ทางจังหวัดได้แต่งตั้งมาแล้ว มีการทำประกาศ  
เทศบาลฯ เพื่อให้ครูในเขตเทศบาลทุกสังกัดได้ส่งรายชื่อและส่งแบบเสนอผลงาน  
เข้ามาคัดเลือกในขณะนี้กองการศึกษาได้รวบรวมจำนวนครูที่มีคุณสมบัติทั้งหมด  
๒๔๑ คน ซึ่งจะคัดเลือกเป็นครูดีเด่นส่งจังหวัดประมาณ ๑๐ คน ทางโรงเรียน  
ในสังกัดก็ได้ส่งรายชื่อเข้ามาแล้ว อีกเรื่อง นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ทำแผน  
นิเทศการศึกษาได้รับการประสานงานกับทางคณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และขอให้กองการศึกษาได้รวบรวมเค้าโครงการวิจัย  
ซึ่งได้อบรมไปเมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ และรวบรวมส่งที่คณะ  
ศึกษาศาสตร์ภายในวันที่ ๑ - ๒ กันยายน ๒๕๕๔ และทางคณะศึกษาศาสตร์  
จะออกมานิเทศร่วมกับเทศบาลฯ ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ กองการศึกษา  
ได้ทำแผนการดำเนินงานโครงการ ดังกล่าวไว้แล้ว แต่คณะกรรมการที่จะออก  
ร่วมประเมินกับทางมหาวิทยาลัย ได้ตั้งไว้คร่าวๆ มี ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตเทศบาล รวมผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน  
๘/ และหัวหน้า.....

และหัวหน้าสายงานวิชาการและวันที่ ๒๔ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ทางโรงเรียน  
ในสังกัดเทศบาลฯ จะมีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนละ  
๑ วัน และได้เสนอรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งหมดเป็นคณะกรรมการ  
ไตรภาคีจาก ๓ ส่วน กองการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียน  
นายกเทศมนตรี ผากผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยดูและให้ติดตามนิเทศครูผู้ช่วยในการ  
ทำงานว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่และฝากโรงเรียนให้ช่วยดูเรื่องเอกสารด้วย  
การประเมินเอกสารหลักฐานรูปภาพให้พร้อมเพราะทุกอย่างเป็นตัวชี้วัดในการ  
ทำงานของเราทั้งหมด ให้เข้มงวดในเรื่องการจัดการศึกษาของเทศบาลฯ ด้วย  
และไม่อยากให้รับแรงงานเวลาที่จะมีการตรวจประเมิน ขอฝากไว้ถ้ามีหน่วยงาน  
ใดมาตรวจประเมินให้รับผิดชอบและใส่ใจที่จะทำด้วย  
เรื่อง อื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๔

- นายกเทศมนตรี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องการจัดสรรเงินงบประมาณแต่ละ  
กอง/ฝ่าย ให้ดูรายละเอียดได้ที่งานการเงินและบัญชี กองคลังว่าได้แก้ไขค่าขึ้นเง  
ประกอบงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นรายได้ และแต่ละประเภทให้ใช้ใน  
ปีนี้ให้เสร็จทันเวลาด้วย และโรงเรียนเทศบาลหนองแวงฯ เตรียมห้อง  
วิทยาศาสตร์ไว้ ๑ ห้อง ห้องออกกำลังกายในร่ม (ฟิตเนส) ๑ ห้อง
- จ.อ.กิต้า มาตย์วังแสง แจ้งต่อที่ประชุมว่า การสำรวจท่อธารประปา ขณะได้  
แบ่งงานเป็น ๓ ชุด มีความเร่งด่วนระยะที่ ๑ , ๒ และ ๓ และจะส่งเอกสาร  
ประสานไปที่การประปาสวนภูมิภาค ให้ประมาณการราคาแต่ละชุดให้
- นายกเทศมนตรี แจ้งต่อที่ประชุมว่า การกิจที่กอง/ฝ่าย ได้พูดไปข้างต้นนั้น  
ให้ไปดำเนินการด้วย และที่มอบหมายเพิ่มเติมก็ให้ไปดำเนินการด้วย ผาก  
กองวิชาการฯ ประธานชุมชนเมืองเก่า ได้ขอความอนุเคราะห์เสียงตามสาย  
เพราะยังไม่มีระบบประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในชุมชน อีกเรื่องให้ช่วยกัน  
ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการด้วย

เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

(นางเจิมจิต เพชรทอง)

เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายปรีชา มาณะเชินต์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นางจุไรรัตน์ ศรีอมร)

ปลัดเทศบาล

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

ที่ประชุมได้ให้การรับรองแล้ว เมื่อวันที่

กันยายน ๒๕๕๔

(ลงชื่อ)

(นายสุวัฒน์ อังสนันท์)

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล

ผู้เห็นชอบรายงานการประชุม

น.ส.พรทิพย์ ศักดิ์กุลพิทักษ์ พิมพ์/ทาน